

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2022**

1. PETIMEX: Hành trình 30 năm hợp tác cùng phát triển

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn phấn khởi khi thương hiệu PETIMEX đã tạo được uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt trong những năm qua, PETIMEX là một trong những đơn vị chủ lực tham gia chương trình bình ôn thị trường nhiên liệu trên địa bàn tỉnh và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, là một trong những doanh nghiệp năng động, đóng góp nhiều nguồn thu cho ngân sách tỉnh nhà. Bên cạnh việc phát triển kinh doanh hiệu quả, an toàn, Công ty còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng ở địa phương.

Ông Huỳnh Minh Tuấn kỳ vọng thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 400 - 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao. Củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn.

Ưu tiên phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu ít nhất có 40% chủ thể OCOP là hợp tác xã, 30% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định; trong đó ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Lịch nghỉ Tết Âm lịch Quý Mão 2023 của ngành Giáo dục

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa thống nhất chủ trương cho học sinh và cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục nghỉ Tết Âm lịch Quý Mão 2023 theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, công chức, người lao động thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo nghỉ Tết theo quy định chung của Chính phủ từ ngày thứ Sáu, ngày 20/01/2023 (29 tháng Chạp, năm Nhâm Dần) đến hết ngày thứ Năm, ngày 26/01/2023 (mùng 5 tháng Giêng, năm Quý Mão).

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ Tết từ ngày thứ Tư, 18/01/2023 (27 tháng Chạp, năm Nhâm Dần) đến hết ngày thứ Bảy, 28/01/2023 (mùng 7 tháng Giêng năm Quý Mão). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949